

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร หลักสูตรวิธีการในการสรรหา วัน เวลาและสถานที่สอบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน <http://www.chetsamian.go.th/> หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบตามเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้น

๖. เกณฑ์การตัดสิน

การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ การสอบจะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค แต่คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะกำหนดให้ผู้สมัครสอบความรู้ความสามารถทั่วไปหรือความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ สอบภาคอื่นต่อไปก็ได้

๗. การประกาศผลการเลือกสรร

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน <http://www.chetsamian.go.th/> โดยเรียงลำดับจากผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนเท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ที่มีเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เว้นแต่เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนจะมีการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้มีการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกไว้ใหม่แล้วให้ถือว่าบัญชีที่ขึ้นไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก

๘. การสั่งจ้างและแต่งตั้ง

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน จะสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการเลือกสรรตามลำดับที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้างและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ ก.ท. กำหนด และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนอาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายสุทธิเดช रिมนิระกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน